



Title :	แผนฉบับกว้างซิ่ง”พาทีมรักกลับบ้านสำเร็จ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ภูธรนิวส์, ฉบับที่ 60 ปีที่ 5 หน้า 7
Date :	ประจำเดือนกันยายน 2554

“แผนฉบับกว้างซิ่ง”พาทีมรักกลับบ้านสำเร็จ หลังมพล.ให้ทดลองแบ่ง2นัด

ความเคลื่อนไหวของเหล่าแฟนคลับทีมเชียงราย ยูไนเต็ด ในเจ็ดผู้ประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปเชียร์ทีมรักที่ จ.ลพบุรี จนมีผู้เสียชีวิต 7 รายและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก ในการขอใช้สนามให้กับทางสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด หลังจากที่ได้ทำการขอความอนุเคราะห์ไปยัง มพล.ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จนกระทั่งวันที่ 4 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ทำการเรียกทางเจ้าหน้าที่ของสโมสรและตัวแทนแฟนคลับเข้าร่วมหารือโดยมีข้อสรุปออกมาเบื้องต้นว่า ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ทำการพิจารณาแล้วว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทางสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ดร่วมกับกลุ่มแฟนคลับเสนอมายังมหาวิทยาลัยมีแนวทางที่จะปฏิบัติได้จริง หลังจากได้ผ่านการเห็นชอบจากทั้งสภานักศึกษาและบอร์ดบริหารของมหาวิทยาลัยอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ตามขั้นตอนแล้ว ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงจะอนุญาตให้ทางสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ดได้ทำการทดลองใช้สนามแม่ฟ้าหลวงลงทำการแข่งขันในฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2011 จำนวน 2 นัด เพื่อทำการประเมินอีกครั้งว่าแฟนฟุตบอลของสโมสรจะทำตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ก่อนที่จะพิจารณาต่อไปในการที่จะขอใช้สนามในระยะยาว โดยจะมีการแถลงการร่วมลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสโมสรอย่างเป็นทางการกันต่อไป

จากนั้นในช่วงบ่าย ทางเจ้าหน้าที่ของสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ดร่วมกับแฟนคลับ ประกอบไปด้วย นายชนันภัทร จันทรวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปสโมสร, นายสมชาย โกแสนตอ เลขาธิการสโมสร, นายรินทร์ ทารัตน์ รักษาการประธานแฟนคลับ และนายปรัชชญา รัตนโกเศศ ที่ปรึกษาชมรมแฟนคลับจึงได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนทันทีถึงแผนการดำเนินการที่สโมสรจะดำเนินการต่อไป ที่ร้านแฟนคลับช็อปเด่น

5 โดยสรุปได้ว่าทางสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ดจะใช้สนามฟุตบอลของ มพล. ในวันที่ 18 ก.ย.54 เป็นนัดแรกด้วยการเปิดบ้านรับการมาเยือนของสโมสรบีอีซี เทโรศาสน และนัดที่ 2 ในวันที่ 21 ก.ย. 54 กับสโมสรทีทีเอ็ม พิจิตร ซึ่งขณะทางสโมสรได้ส่งทางเจ้าหน้าที่เข้าไปดูสภาพสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว ผลสรุปว่าจะต้องทำการปรับปรุง 3 อย่างหลักๆคือ 1.พื้นฟูในส่วนของหญ้าและพื้นสนาม 2.เพิ่มระบบไฟในส่วนแสงสว่าง 3.ปรับพื้นที่สำหรับจอดรถรอบสนามแข่งขัน นอกนั้นจะเป็นการซ่อมแซมเล็กน้อย รับรองว่าจะเสร็จทันและผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ TPL ก่อนวันที่ 18 ก.ย.54 นี้อย่างแน่นอน

สุดท้าย ทางสโมสรและแฟนคลับอยากจะขอความร่วมมือจากแฟนฟุตบอลทุกคนที่จะเข้าไปชมเกมในสนามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอให้ปฏิบัติตามกฎของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดด้วย ถ้าอยากจะให้ทางสโมสรได้ทำการแข่งขันที่สนามแห่งนี้ต่อไปในอนาคต

